

Một cô giáo đầy nhiệt huyết

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi quận thanh xuân , Hà Nội đã có rất nhiều cố gắng, thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện: đẩy mạnh việc thực hiện ba cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Có được những kết quả mà nhà trường đạt được là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của Hội đồng sư phạm nhà trường, đặc biệt là thành tích của một cô giáo đầy nhiệt huyết và năng lực: Cô giáo Nguyễn Kim Anh – Khối trưởng chuyên môn khối 4.



Ngay từ nhỏ, cô Kim Anh đã có niềm đam mê trở thành một giáo viên. Chính vì vậy, khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, cô thi vào khoa Tiểu học, trường Đại học sư phạm Hà Nội. Sau 4 năm học tập, rèn luyện dưới mái nhà trường Đại học Sư phạm Hà Nội cô tốt nghiệp, ra trường. Với mong muốn được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức của mình, cô đã tiếp tục theo đuổi mơ ước của mình trở thành một cô giáo. Đến nay cô đã có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, là khối trưởng chuyên môn của khối 4 ở ngôi trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Nhắc đến cô, học sinh, phụ huynh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong nghề nghiệp, bởi sự tận tụy, nhiệt tình trong công tác, bởi bảng thành tích rất đáng nể của cô:

Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi bạn bè đồng nghiệp, những thế hệ đi trước, trong các đợt thi cấp cụm, quận cô được đánh giá cao về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các kỹ năng xử lý tình huống của mình. Trong những giờ lên lớp, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và niềm đam mê học tập và rèn luyện... Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức bổ ích, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm – người mẹ hiền thứ hai của các con. Cũng chính bằng niềm đam mê ấy, cô đã hoàn thành xuất sắc tiết sinh hoạt theo chủ đề: “Nói lời yêu thương” cho học sinh lớp cô chủ nhiệm.

Là một cô giáo trẻ nhưng có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó, có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như chủ nhiệm lớp. Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh hạnh đối với bản thân và góp thêm thành tích cho nhà trường.

Cô vẫn nói “Thành tích là sự cố gắng nỗ lực của học sinh và tập thể nhà trường” nhưng chính cô đã góp phần không nhỏ vào thành tích đó.

Công việc bận bịu, cô luôn chuẩn bị những trang giáo án để chuẩn bị bài giảng hay cho học sinh thân yêu của mình. Vất vả là thế, tận tụy là thế nhưng cô rất may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn ở bên động viên và ủng hộ cô. . Nhiều người hỏi về bí quyết, cô tâm sự “Ước mơ của tôi từ nhỏ là được làm cô giáo. Tôi yêu nghề giáo và yêu những cô cậu học trò hồn nhiên. Tôi muốn truyền niềm đam mê và tình yêu ấy cho thật nhiều thế hệ học trò. Những điều này luôn là nguồn động lực để làm tốt mặc dù đôi khi có chút khó khăn”, Những lời tâm sự ấy của cô như thôi thúc, thúc tỉnh trong tôi phải phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Những thành công mà cô đạt được đã đánh dấu bước đầu trong sự nghiệp, đó là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của nhà trường

Cô đã chia sẻ và tích lũy kinh nghiệm, để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh.

“Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú say mê học tập của học sinh. Tùy theo trình độ của học sinh mà mình nghiên cứu tìm ra những phương thức dạy học phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn” .

Cũng nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức nghề nghiệp cộng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tâm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của mình mà cô đã thu được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, các thế hệ học sinh do cô phụ trách đều được đánh giá là ngoan ngoãn, chăm học .



Cô luôn được các em học sinh giành tình cảm đặc biệt cho mình . Là một tấm gương để các em noi theo . Dù các em học sinh có ra trường, không còn học ở ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu nữa nhưng các em vẫn luôn nhớ về cô, nhớ về những kỉ niệm không bao giờ quên giữa cô và trò. Các em vẫn nhớ đến cô và về thăm cô. Khi đó những kỉ niệm cô trò lại ùa về. Hình ảnh những cô cậu học trò bé nhỏ ngày nào giờ đến thăm cô đã chững chạc hơn, trưởng thành hơn rất nhiều.



Cô đến với nghề giáo với một niềm đam mê và một tình yêu giành cho trẻ , đó là những mầm non tương lai của đất nước. Cô đã khiến các em cảm nhận được rằng trường học chính là ngôi nhà thứ hai của mình . Mỗi ngày đến trường là một niềm vui ở đó các em không những được học những kiến thức mà còn có được tình yêu của đại gia đình bạn bè và thầy cô .

Năm nào cũng vậy, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cùng phụ huynh và các em học sinh, các cán bộ giáo viên trong nhà trường ủng hộ quỹ dành cho những có hoàn cảnh khó khăn, những trẻ em viện nhi mà gặp khó khăn. Những lúc đó cô lại dành thêm phần quà đặc biệt cho các em, cô gửi gắm tình yêu thương của mình dành cho các em.



Tấm gương của cô thật đáng khâm phục và học tập. Cô mãi là người chị đầu đàn của chúng tôi.

Vũ Thị Tâm

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội